



เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2562

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางครูณี สุวรรณเรืองศรี (แม่ครูสาว) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัยระดับเตรียมอนุบาล มีหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนด้านวิชาการและงานปกครอง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น ครูผู้สอนและผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและพัฒนาให้นักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ “เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” สำหรับบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับตัวสำหรับน้องใหม่เพื่อให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆทั้งสถานที่และตัวบุคคล จะมีน้องๆ ที่ยังร้องไห้อยู่บ้าง ขอให้ผู้ปกครองใจเย็นๆและคอยให้กำลังใจบุตรหลานในการก้าวสู่สังคมใหม่ด้วยนะคะ สารจากหัวหน้าฝ่ายฉบับนี้ แม่ครูสาวมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาที่ลูกๆเรียนมาแล้ว และนอกจากนี้แม่ครูสาวมีเรื่องราวต่างๆที่จะขอความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองดังนี้ค่ะ

เรื่องทีหนึ่ง การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2

การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2 จะใช้แบบทดสอบ 2 รูปแบบคือ Oral Test และ Paper Test

1. Oral Test วันที่ 2 - 13 ธันวาคม 2562 เป็นการประเมินผลทางการเรียนรู้ โดยการถาม - ตอบเป็นรายบุคคล ซึ่งจัดทดสอบในคาบเรียนตามตารางเรียนปกติทั้งของครูไทยและครูต่างประเทศ

2. Paper Test วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562 เป็นการประเมินผลทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ ผู้ปกครองสามารถทบทวนเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้ได้ ดังนี้

คณิตศาสตร์ - นับเลขเรียงตามลำดับ 1 - 10, ๑ - ๑๐ รู้ค่าตัวเลข 1 - 5, ๑ - ๕ ตัวเลข 1 - 5, ๑ - ๕ รูปทรง ○△□

ภาษาไทย - พยัญชนะ ว, ร, ก, ฎ, ฏ, ช, ซ, ฃ, ฅ, ฝ, ฝ

เชาวน์ปัญญา - ความสัมพันธ์ของบุคคลกับอาชีพ สถานที่ต่างๆ, ความเหมือน ความต่าง, ภาพตรงกันข้าม บน - ล่าง, ไกล - ใกล้, แยกประเภท

ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดทำตารางกำหนดการประเมินผลทางการเรียน Paper Test เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบดังนี้

วัน / เดือน / ปี	เวลา	วิชา	ระดับชั้น
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562	09.00 - 10.30 น.	คณิตศาสตร์	เตรียมอนุบาล 1 - เตรียมอนุบาล 4
	13.50 - 14.40 น.	เชาวน์ปัญญา	เตรียมอนุบาล 1 - เตรียมอนุบาล 4
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562	09.00 - 10.30 น.	ภาษาไทย	เตรียมอนุบาล 1 - เตรียมอนุบาล 4
	13.50 - 15.30 น.	เรียนตามปกติ	เตรียมอนุบาล 1 - เตรียมอนุบาล 4

หมายเหตุ : การประเมินในระดับเตรียมอนุบาล เป็นการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ พัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เพื่อนำผลการประเมินไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัยต่อไป

เรื่องที่สอง การดูแลและเตรียมตัวนักเรียนก่อนการประเมิน

1. **จัดเวลาให้ลูกได้ทบทวนบทเรียน** อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เมื่อเด็กๆ ได้มีการทบทวนบทเรียนแล้ว คุณพ่อ คุณแม่ ควรตรวจสอบความเข้าใจของลูก โดยตั้งคำถามให้ลูกตอบ หากลูกยังตอบไม่ได้แสดงว่าลูกอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆ ลองให้ลูกได้ทบทวนซ้ำอีกรอบนะคะ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ

2. **ดูแลให้ลูกได้เข้านอนแต่หัวค่ำ** การพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ลูกๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง สมองจดจำได้ดี อารมณ์แจ่มใส รวมถึงการส่งน้องมาโรงเรียนให้ทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ร่วมทบทวนบทเรียนกับเพื่อนๆ ค่ะ

3. **กรุณางดการนำนักเรียนไปแหล่งชุมชน** เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ฯลฯ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด และโรคตามฤดูกาลต่างๆ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดในช่วงนี้อยู่ค่ะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งนักเรียนทันกิจกรรมในช่วงเช้า พร้อมทั้งร่วมมือกับทางโรงเรียนในการฝึกอบรมวินัยด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น ทั้งนี้แม่ครูสาวขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากโรคติดต่อตามฤดูกาล ตลอดจนช่วยทบทวนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับสอบกลางภาคนี้ค่ะ

สุดท้ายนี้แม่ครูสาวขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนเลิศล้ำถนนกาญจนาภิเษก ให้แม่ครูได้ดูแลและส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยซึ่งแม่ครูทุกคนจะดูแลและช่วยเหลือ เด็กๆ ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับแม่ครูสาวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ธุรการ 02-8945400 หรือ ฝ่ายอนุบาล 095-7066827 และที่ E-mail: s.saowsom@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองส่งมาถึง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย นางเสริมสุข ปานมา ได้ที่ E-mail: sermsuk09@gmail.com และผู้อำนวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seriparn@gmail.com ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ มีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่ บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีและมีวินัย โดยความร่วมมือทั้ง 3 ส่วนคือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ด้วยรักและผูกพัน

นางดรุณี สุวรรณเรืองศรี (แม่ครูสาว)

หัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาล

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาลศึกษา ฉบับที่ 4/2562

(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562)

ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.

ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาลศึกษา ฉบับที่ 4/2562 แล้ว และ

มีข้อเสนอแนะดังนี้

ลงชื่อผู้ปกครอง